



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ ๑๐๕๙๑.

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้จัดประชุมประจำวัน เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการ (๑) ศูนย์บูรณาการฯ เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมฯ ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องตามสรุปผลการประชุมดังกล่าวต่อไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

ผลประชุม ศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
 ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

.....

๑. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. พล.อ. อนุรักษ์ นาคพาณิชย์ รองผู้อำนวยการ (๑) ของศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ได้เป็นประธานการประชุม ณ ดิกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข	๑.๑ ให้สำนักอนามัย กทม. ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และภาคประชาสังคม จัดตั้งศูนย์พักคอยและพื้นที่สำหรับการแยกกักตัวในชุมชน (CI) และการกักตัวในที่พำนัก (HI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพใต้ที่มีรายงานที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่เพียงพอ และเขตที่ยังไม่มีข้อมูลการจัดตั้ง HI	กทม. / กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
		๑.๒ ให้ กทม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองและและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ และคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะภายใต้ศูนย์บูรณาการเร่งพิจารณาดำเนินการดังนี้ ๑.๒.๑ บูรณาการระบบตรวจหาเชื้อให้เชื่อมโยงกับ CI และ HI เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและทำให้การจ่ายยาตามมาตรการ CI และ HI เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดทำระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์เพื่อลดปัญหาความแออัดในการรอรับการตรวจหาเชื้อ ๑.๒.๒ ให้ กทม. พิจารณาจัดทำแพคเกจที่ประกอบด้วยยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจและติดตามอาการ เพื่อแจกให้กับผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาตามมาตรการ CI และ HI	กทม. / คณะอนุกรรมการทั้ง ๒ คณะภายใต้ศูนย์บูรณาการ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
		๑.๓ ให้ จังหวัดปทุมธานี เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและคัดแยกผู้ป่วยแบบกลุ่มก้อนการระบาด (Cluster) ที่พบในเรือนจำในจังหวัดปทุมธานีและประสานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อดำเนินการตามที่ได้รายงานต่อที่ประชุม ศปก.ศบค.	จังหวัดปทุมธานี / กรมราชทัณฑ์	

ลำดับ	*ประเภท/เรื่อง	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.	การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้	๒.๑ ให้ทีมโฆษก กทม. จัดทำข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ๑) การตรวจหาเชื้อ จำนวนผู้ติดเชื้อ และจุดตรวจ คัดกรองสำหรับประชาชนในพื้นที่ กทม. ๒) การจัดตั้ง CI และ ๓) การดำเนินมาตรการ HI ให้ทีมโฆษก ศบค. นำไปใช้ประกอบการชี้แจง ให้ประชาชนรับทราบ	ทีมโฆษก กทม. / ทีมโฆษก ศบค.	

หมายเหตุ: ประเภท/เรื่อง

๑. การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข รวมถึง การแยกกักตัว การส่งตัว การรักษาดูแลผู้ติดเชื้อ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและ/หรือครอบครัว
รวมทั้งการบริหารจัดการความพร้อมทางการแพทย์และโรงพยาบาล
๒. การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รวมถึง การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้ประชาชน

ศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล
ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔